

SÓNG GIÓ MỘT KỲ THI



Thực

hiện chỉ đạo của Ban Điều Hành Bậc Lục Ban Hướng Dẫn Quốc Nội GDPTVN. Hôm nay 09/01/2011, tất cả các Hội đồng thi trên cả nước đồng loạt diễn ra

Từ nhiều tháng nay, Ban Điều Hành Bậc Lục Ban Hướng Dẫn GDPT Bình Thuận, tất bật lo toan các điều kiện, giúp cho toàn thể học viên bậc lục trong các năm 1 - 2 - 3 - 4 (Bình Thuận không có năm thứ 5) bước vào kỳ thi kết khóa năm 2010. Mặc dù biết bao lo toan nặng trĩu trên vai, các anh - chị trong Ban Điều Hành vẫn hoan hỷ - tích cực để kỳ thi được viên mãn

Nhưng có ngờ đâu, gần đến ngày thi, ma chướng lại hoành hành. Như những vong hồn vất vưởng hù nhác những ai yếu bóng vía, dưới sự chỉ đạo

của Phân ban quốc doanh, Sở Nội Vụ - Công An Tỉnh - Phòng Nội Vụ - Công An các huyện - thị lũng sục các chùa hù dọa - răn đe các Thầy. Tủ hổ thay, có nơi - có thầy đã run sợ - khiếp nhược trước dã tâm cường quyền, cúi đầu trước thế lực vô minh, từ chối trách nhiệm trưởng tử Như lai - từ chối sự lãnh đạo tinh thần - từ chối tiếp nhận sự miệt mài tinh tấn Tu - Học trường kỳ của Huỳnh trưởng GDPTVN

May mắn thay, trong bóng tối của đêm đen, của những tâm hồn nhầy nhụa với những tâm ma dấy đầy tham vọng tanh hôi nhờn nhờn, còn có những ánh sáng hùng lực chói chang. Chùa Huệ Đức - huyện Hàm Tân, sẵn sàng đối mặt trước những thách thức dọa dẫm tiểu tâm hèn hạ, Đại đức Trụ trì đã từ bi ưu ái, mở rộng vòng tay cao cả, sẵn sàng đón nhận những mảnh đời chơ vơ lưu lạc, thiết tha tìm về với ánh sáng chân lý cao thượng. Có những dấu hỏi to lớn đã được đặt ra, thế gian này còn có công lý sáng suốt hay không, tự do tín ngưỡng có phải chỉ là bánh vẽ dành cho những ai đó khờ khạo dễ tin với những hình thức phỉnh dụ - lừa dối - giả tạo - hào nhoáng bên ngoài. Nếu thực sự có tự do - độc lập, thì tại sao còn có những tâm hồn nhiệt huyết với tiền đồ tổ chức - đạo pháp - dân tộc, lại bị đẩy vào chốn vong thân nghiệt ngã trên chính quê hương của mình - đất nước của mình - dưới một thể chế độc lập - tự do - hạnh phúc nhất!

Trước cơn bão dữ gầm gừ - đay nghiến, chực chờ đe dọa đây đó. Được sự thương yêu đùm bọc - chở che của Thầy, được sự sách tấn của Ban Hướng Dẫn của Ban Điều Hành Bậc Lực của Hội Đồng Khảo Thí, nhất là sự vô úy - quyết tâm của Ban Điều Hành lớp, đã gieo niềm tin kiên cố vào tổ chức, vào ánh sáng chân lý tuyệt vời cao thượng, tất cả thí sinh Bình Thuận đồng lòng, như nước với sữa hòa quyện vào nhau - keo sơn gắn bó - Tình

Lam thăm thiết, đoàn kết xiết chặt tay nhau, chung sức chung lòng, chung một con đường - chung một lý tưởng cao siêu vời vợi. Có những hình ảnh thật dễ thương - rất xúc động - đáng trân trọng. Trong điều kiện (chạy giặc - di tản) khó khăn, tất cả thí sinh đều bò lết dưới nền nhà, miệt mài làm bài, mà không có một lời than thở. Đặc biệt đáng nêu gương, tại cuộc thi, còn có cả Huỳnh trưởng thí sinh, tuổi đời đã trên 80 mươi, râu - tóc bạc phơ, đơn vị cách xa hàng trăm cây số, không nề hà tuổi cao sức yếu, tự khắc phục bệnh tình, tinh cần bám sát chương trình, quyết tâm theo đuổi bậc học đến cùng

Theo qui định, 08 giờ 00 mới bắt đầu vào thi, thế mà mới có 06 giờ 30, đã có Huỳnh trưởng có mặt tại địa điểm thi, sẵn sàng đối mặt với thực tại cam go - thách thức với khắc nghiệt. Sự vững vàng vô úy này, đã làm cho thế lực vô minh, những tâm hồn hẹp hòi đen đúa, run sợ trước một tinh thần vô úy kiên trung - thà hy sinh cả thân mạng vì chính nghĩa để cúng dường chư Phật, chứ không hề vô tâm - nô dịch - thui chột, đành đoạn để cho tâm bồ đề thối thất. Tình Lam như dòng cam lồ mát rượi tưới tắm yêu thương, làm cho thí sinh bậc Lục Bình Thuận cảm thấy ấm áp yên lòng, tĩnh tại vượt qua thử thách, kỳ thi diễn ra nghiêm túc, kết quả đạt được toàn mãn

Mùa Xuân cũng sắp đến, năm cũ cũng sắp qua, hy vọng vào một ngày mai rạng rỡ tươi sáng hơn. Những cái gì lạc hậu - cũ rích - hẹp hòi - cố chấp, kỳ thị bất công - làm mất nhân tâm - xa rời quần chúng, phải được nhanh chóng thay đổi, đối xử bình đẳng, kịp thời mở cửa thông thoáng hơn, để cho những lời bức súc ta thán - không còn lặp lại nữa, đất nước có thêm cộng lực - tinh thần vật chất cân đối, đạo đức yên bình, thì lo gì không đủ

nội lực sánh vai cùng với năm châu - bốn biển, tạo nên sức mạnh Lý -
Trần ./-



Phan Văn Huy Tâm